

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ทางเลือกอื่นแทนการกักขังผู้ลี้ภัยเด็ก

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง คณะทำงานของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ดำเนินการเพื่อพิจารณาหาแนวทางและทางเลือกแทนการกักขังผู้ลี้ภัยเด็ก โดยได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และได้กร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักการคือ จะไม่มีการกักขังเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และอาจพิจารณาไม่ให้กักขังครอบครัวของเด็ก โดยอาจพิจารณาอนุญาตให้ได้รับการประกันตัว เพื่อให้ครอบครัวเด็กสามารถออกมาเลี้ยงดูเด็กได้ ทั้งนี้ จะประชุมอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นการภายในเพื่อทำความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็ก และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ หลังจากนั้นจะพิจารณาร่าง MOU อีกครั้ง ซึ่งจะจัดประชุมพิจารณาร่วมกับทุกภาคส่วนรวมทั้ง กสม. ด้วย และจะลงนาม MOU โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม

๒. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกากะญอ) กับการดำเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร้หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นายจรรยา แผนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน สำนักวิจัยและวิชาการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสำนักงาน กสม. เข้าร่วมประชุมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการประชุมนำเสนอการศึกษาสิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกากะญอ) ซึ่งเป็นโครงการสืบเนื่องจากโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกากะญอ) กับการดำเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร้หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้เสนอความคืบหน้าของโครงการวิจัยฯ รวมทั้งเสนอร่างรายงานผลการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คาดว่ารายงานผลการวิจัยจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน ๑ - ๒ สัปดาห์ เมื่อรายงานผลการศึกษาวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจรับงานวิจัยต่อไป การศึกษาวิจัยดังกล่าวพบข้อสังเกตที่น่าสนใจ ได้แก่ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ในการสำรวจถิ่นที่อยู่ของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกากะญอ) ซึ่งจะช่วยให้ทราบที่อยู่ของชุมชนชาวกะเหรี่ยงอย่างชัดเจน

๓. การประชุม International Symposium on Business and Human Rights in Thailand and ASEAN – Responsible Business, Responsible Supply Chain Contributing SDGs

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม International Symposium on Business and Human Rights in Thailand and ASEAN – Responsible Business, Responsible Supply Chain Contributing SDGs เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ จัดโดย JETRO Bangkok ร่วมกับ IDE – JETRO และ Global Compact Network Japan ในการนี้ นางประกายรัตน์ฯ ได้รับเชิญให้กล่าวสรุปการประชุมและกล่าวปิดการสัมมนา โดยได้เน้นย้ำให้ภาคเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชน ผ่านกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และได้เสนอว่า กสม. ไทย ได้ดำเนินการจัดทำ HRDD (Human Rights Due Diligence) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากนำหลักการ HRDD มาใช้กับกระบวนการ Supply Chain จะทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืนภายใต้ความเคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป

๔. สรุปผลการประชุมประจำปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมประจำปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการประชุมดังกล่าวมีหัวข้อหลักในประเด็น การโยกย้ายถิ่นฐานและสิทธิมนุษยชน (Migration and Human Rights) ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการส่งมอบตำแหน่งประธาน SEANF ให้ กสม. ไทย ต่อจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ โดยมีผลไปจนสิ้นการประชุมประจำปีครั้งที่ ๑๕ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากรอบการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี ๒๕๖๑ ของ กสม. ในฐานะประธาน SEANF และมีมติเห็นชอบกรอบการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดำเนินการต่อไป

๕. การจัดทำรายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญา CERD

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรอบการดำเนินการจัดทำรายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญา CERD และมีมติเห็นชอบในหลักการจัดทำรายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญา CERD โดยรับฟังความเห็นจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พิจารณาดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๖. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาวิธีการดำเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีผลบังคับใช้ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ใช้แนวปฏิบัติเพื่อรองรับภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. มอบหมายกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการกำกับงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้

๑) นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กำกับ กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๑ รับผิดชอบงานด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งงานด้านการไกล่เกลี่ย

๒) นายวัส ติงสมิตร กำกับ กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๒ รับผิดชอบงานด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้

๓) นายชาติชาย สุธงศาธรรมิกราช กำกับ กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๓ และกลุ่มงานประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบงานด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และงานด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน

๔) นางเตือนใจ ดีเทศน์ กำกับ กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๔ รับผิดชอบงานด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร งานด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

๕) นางอังคณา นีละไพจิตร กำกับ กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๕ รับผิดชอบงานด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิและความเสมอภาคทางเพศสภาพ

๖) นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กำกับ กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๖ และกลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๗ รับผิดชอบงานด้านสิทธิเด็กและการศึกษา สิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการสาธารณสุข ยกเว้นเรื่องเดิมที่ค้างการตรวจสอบเฉพาะเรื่อง สิทธิผู้พิการ กรณีกล่าวอ้างว่าสายการบินนกแอร์เลือกปฏิบัติกับผู้โดยสารด้วยเหตุแห่งความพิการ และเรื่องการเสนอแนะในเชิงนโยบาย จำนวน ๓ เรื่อง คือ ๑) การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน (National Inquiry) ๒) เรื่อง สิทธิผู้พิการ กรณีการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ และ ๓) เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีการต่ออายุทะเบียนยาฆ่าหญ้าพาราควอต โดยไม่รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายอาจเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชน มอบให้นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ดำเนินการ

๗. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) และ National Law University Delhi เป็นวิทยากรในการเสวนาทางกฎหมายเกี่ยวกับ Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย